



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๓๒ มูลค่าข่าว ๑๘๘,๑๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘เก๋า’ โต้ลาออกจากวงการ ที่ท้ายหน้าเพราะติดเรียน



พักหลัง ๆ มานี้รู้สึกว่าการงานของพระเอกขวัญใจวัยโจ๋ เก้า-จิรายุ ละอองมณี ดูจะออกมาบางตาจนแฟน ๆ ใจหาย อาจเป็นเพราะเจ้าตัวกระแสน่าประหลาดเหมือนที่ผ่าน ๆ มาหรือเปล่า อีกทั้งยังมีกระแสข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเตรียมลาวงการตามรอยรุ่นพี่ เน็ก-ชาลี ไครวัลด์

รวมถึงยังโตยิ่งติสต์ยิ่งเข้าถึงยาก เก้าจะว่ายังไง ต้องไปตามให้รู้กันสักหน่อย

เก๋า เผยว่า ผมยังคงทำงานตามปกติ ไม่ได้คิดลาออกจากวงการครับ แต่ช่วงนี้ที่หายไปเพราะกำลังเรียนหนัก ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มศว วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง ภาพยนตร์ ชั้นปี 1 อยู่ในช่วงของการปรับตัว ตอนนั้นก็เน้นเรื่องเรียนเป็นหลัก การทำงานก็ยังไม่รีบ ๆ ไม่ได้รับงานเยอะ เพราะคิดสอบ ติดเรียน พยายามไม่คิดเรียนไปปรับงาน และตั้งใจให้จบภายใน 4 ปี ส่วนจบมาแล้วจะเป็น

ผู้กำกับหรือเปล่า ก็ยังไม่ทราบครับ ผมอยู่วงการนี้มา 10 กว่าปี มันก็งานพอสมควรได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง เข้าใจครับว่ามันต้องมีขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งผมพร้อมที่จะทำใจยอมรับ และไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องพุ่งแรง หรือมีคนสนับสนุนผลงานอยู่ตลอดเวลา แต่ผมทำงานอยู่หน้าจอแล้วมีคนสักคนที่ดูผลงานของผมอยู่ ผมก็รู้สึกดีที่จะทำต่อไป ส่วนเรื่องที่ว่ายิ่งโตยิ่งติสต์ยิ่งเข้าถึงยากเหมือนพี่เน็กนั้น ผมว่าผมก็คุยปกตินะ ไม่ได้เข้าถึงยาก ไม่ได้แปลกประหลาดไปจากคนอื่น แต่ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง เวลาทำงานก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หน้าทีของตัวเองก็ต้องทำต่อไป กับพี่เน็กผมไม่ได้คุยกับพี่เขานานมากแล้ว ผมว่าเราไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียว พี่เขาอาจจะมึนอื่นที่ชอบมากกว่า แต่สำหรับผมเนี่ยมันคือเกือบทั้งหมดของผมที่ทำมามันเหมือนครึ่งชีวิต ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเบื่อวงการ และเข้าใจว่าชีวิตความเป็นวัยรุ่นของเราหายไป มันได้อย่างเสียอย่างครับ แต่ผมรู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสได้ทำมัน ในขณะที่คนอื่นเขาชอบที่จะอยู่ตรงนี้ เขาชวนเขาขยี้ที่จะทำมัน ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีและต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน.